

BÁO CÁO

Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Công văn số 389/TTr-PCTN ngày 25/4/2022 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã và UBND các xã, phường lồng ghép tổ chức tuyên truyền các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “*về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí*”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của UBND thị xã năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

a. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã đã ban hành văn bản để đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã. UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể, ban ngành cấp thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng và thực hiện tốt quy định chung của ngành, quy tắc ứng xử, tác phong giao dịch, mối quan hệ của cán bộ phụ trách bộ phận một cửa với nhân dân nên trong thời gian qua chưa xảy ra dư luận hoặc những khiếu nại với nhân dân.

b. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường từng bước đi vào nề nếp, số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn giảm đáng kể, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đã xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo các thủ tục sẽ được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.

c. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND thị xã Hương Trà đã ban hành công văn số 4325/UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 về việc hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. UBND thị xã chỉ đạo, đôn đốc thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2021 và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định. Kết quả:

- Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai tài sản thu nhập là 61 đơn vị. Số đơn vị đã thực hiện việc kê khai là 61, trong đó số đơn vị hoàn thành 100% là 61.

- Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2021: 363 người, số người đã kê khai: 363 người.

d. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Chỉ đạo phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày

01/7/2019 của Chính phủ; đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

d. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã thực hiện công khai tài chính; công khai dự toán thu-chi ngân sách; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

e. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn

Trên cơ sở các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nguồn kinh phí và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để xây dựng và công khai Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

g. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình trực tiếp quản lý để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu tham nhũng; đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới về việc để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị địa phương mình.

Trong thời gian qua, UBND thị xã đã ban hành quyết định kỷ luật 01 đồng chí nguyên là Chủ tịch UBND xã và 02 cán bộ, công chức liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

- Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Ngọc Dũng, viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thành; có hành vi khai thác trái phép 25 m³ cát, sỏi tại Khe Đầy để sử dụng làm nhà. Vi phạm tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

- Kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương đối với ông Châu Văn Huy, thanh tra viên Thanh tra thị xã và ông Nguyễn Tấn Lâm, chuyên viên phòng Quản lý Đô thị thị xã; có hành vi môi giới làm thủ tục hành chính, vi phạm đạo đức công vụ (vi phạm tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ).

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Trần Việt Hai – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

a. Thanh tra thị xã đã tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành, thanh tra việc cấp giấy CNQSD đất cho ông, bà Trương Diễm - Trịnh Thị Lua tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại TDP 1, phường Tứ Hạ. Hiện Đoàn đang triển khai công tác thanh tra.

b. Thanh tra thị xã đã tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật của Ban quản lý chợ Tứ Hạ trong công tác quản lý các hoạt động và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ Tứ Hạ. Hiện Đoàn đang triển khai công tác thanh tra.

II. ƯU, KHUYẾT ĐIỂM

1. Ưu điểm

- Công tác cải cách hành chính trên toàn địa bàn thị xã được chú trọng thực hiện và đã đi vào nề nếp.

- Nhiều cơ quan, ban ngành, xã, phường đã tập trung chỉ đạo, phát huy tốt trách nhiệm của đơn vị mình, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí nhất là các cơ quan chuyên ngành như: Công an, Thanh tra, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm thị xã... đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo của UBND thị xã.

2. Khuyết điểm

Việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thường xuyên.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, UBND thị xã Hương Trà đề ra các giải pháp sau:

- Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ. Đặc biệt phát huy tính tiên phong, vai trò gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính ở cấp thị xã và xã, phường, công khai hoá những thủ tục hành chính, các chủ trương chính sách của Nhà nước có liên quan đến nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ công khai tài chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị, để loại dần những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, sơ hở; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm mọi trường hợp tham nhũng lãng phí, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, kính báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh được nắm rõ./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra Tỉnh;
- Thường vụ Thị ủy;
- CT, các PCT;
- Thanh tra;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

